

“โอเรียนทอล พรินเซส” ชวนสาว ๆ สะบัดปลายแปรง ใช้อำนาจสีสันสะท้อนมิติแห่งความงาม ผ่านชุด เครื่องสำอางแห่งปี “รีเฟลกชัน ลิมิเต็ด เอ디션”

กรุงเทพฯ – “โอเรียนทอล พรินเซส” โดย โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด รังสรรค์ปรากฏการณ์แห่งสีสัน
ครั้งใหม่ “รีเฟลกชัน ลิมิเต็ด เอ디션 (REFLECTION LIMITED EDITION)” เครื่องสำอางลิมิเต็ด เอ
디션
แห่งปีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของราชินีผีเสื้อสายพันธุ์ที่งดงามที่สุดถึง 6 เฉดสี เพื่อให้สาว
ๆ ได้
เผยเสน่ห์เร้นลับที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวจนคนรอบข้างไม่อาจละสายตา เปิดตัวด้วยรอบปฐมทัศน์ของ
มินิซีรีส์เรื่อง REFLECTION ครั้งแรกของการนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาเครื่องสำอางผ่านเรื่องราวของ
คดีปริศนาในรูปแบบมินิซีรีส์ 4 ตอน พร้อมพบกับนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เจมส์ แม็กกี้ เจมิส ในบทบาท
ของนักสืบหนุ่มที่ต้องมนตร์เสน่ห์ของหญิงสาวจนเกิดเป็นเรื่องราวจนยากเกินคาดเดา ปิดท้ายด้วย “มินิ
เมคอัพโชว์” จาก
ฝีมือแปร่งของเมคอัพอาร์ตติสต์มือหนึ่งของเมืองไทย “เปิด-อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์” ที่
เนรมิต 3 ลุคสุดเจิดจรัสให้ 3 เซเลบริตี้สาวชื่อดังอย่าง ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล พิตต้า ณ พัทลุง และอรชุนมา
ดรงค์เดช ณ โรงภาพยนตร์
เฟิร์สคลาส เอสเอฟ ซินีมา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

นางอภัยพร ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า
เพราะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าผู้หญิงไม่ได้มีแค่มิติเดียว แต่จะเลือกแสดงออกด้านไหนขึ้นอยู่กับวิธีการของพวก
เธอ
“โอเรียนทอล พรินเซส” จึงรังสรรค์ปรากฏการณ์แห่งสีสันครั้งใหม่ ที่จะเผยเสน่ห์เร้นลับเพื่อสะท้อนมิติ
อันหลากหลายของผู้หญิงให้ประจักษ์แก่สายตาคนรอบข้างจนไม่อาจละสายตา ด้วยชุดเครื่องสำอางล่าสุด
“REFLECTION LIMITED EDITION” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอำนาจแห่งสีสันอันเจิดจรัสจากราชินีผีเสื้อ
สายพันธุ์ที่งดงามที่สุด เพื่อให้สาว ๆ ได้เลือกสะท้อนเสน่ห์ลึกลับจากภายใน ซึ่งก่อให้เกิดความงามอันน่าตราตรึง”

ชุดเครื่องสำอาง “รีเฟลกชัน ลิมิเต็ด เอ디션” ประกอบด้วยชุดผลิตภัณฑ์แต่งหน้า 6 โทนมสี ได้แก่ “Black Wing
Spread” เฉดสีดำที่สามารถสะท้อนความสูงค่า และลึกลับ ที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณ “Silver Salamis” เฉดสีขาว
มุกที่สะท้อนความหรูหรา สง่างาม “Peacock Butterfly” เฉดสีน้ำตาลทองที่สะท้อนความทรงพลัง มีอำนาจ
“Violet Copper” เฉดสีชมพูม่วงที่สะท้อนความบอบบาง น่าทะนุถนอม “Camaru Blue” เฉดสีน้ำเงินส้มที่

สะท้อนความมั่นคง ศรัทธา และ**“Green Mantle”** เจดสีเขียวเหลืองประกายสัมผัสที่สะท้อนความโดดเด่น เปล่งประกาย โดยแต่ละโทนสีจะประกอบด้วยอาย คัลเลอร์ส ที่มีประกายสีสังพราวพร่า และลิปสติกเนื้อสีสดสวย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ขึ้นพิเศษที่แตกต่างกันในแต่ละเจดสี เพื่อให้สาว ๆ เผยเสน่ห์ที่ซ่อนเร้นได้อย่างโดดเด่นจนยากจะลืมเลือน

“สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ โอเรียนทอล พรินเซส ได้รังสรรค์ปรากฏการณ์สุดพิเศษเกินคาดคิด ด้วยการนำเสนอภาพยนตร์สั้นเรื่อง **REFLECTION** ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการถ่ายทอดความงามของเครื่องสำอางผ่านเรื่องราวของคติฆาตกรรมปริศนาที่มีหญิงสาวสวย 6 คนเป็นผู้ต้องสงสัย ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้เพลิดเพลินและลุ้นระทึกไปกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์แล้ว ยังถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการสัมผัสความงามของเครื่องสำอางนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานเรายังได้เชิญนักแสดงนำของเรื่องอย่าง เจมส์ แม็กกี้ เจมิส ซึ่งรับบทบาทเป็นนักสืบหนุ่มในเรื่อง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในมุมมองของชายหนุ่มที่ต้องมนตรีเสน่ห์ของหญิงสาวจนเกิดเป็นเรื่องราวจนยากเกิน คาดเดา นอกจากนี้เพื่อให้สาว ๆ ได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อสะท้อนมิติอันหลากหลายผ่านอำนาจแห่งสีสัน ของผลิตภัณฑ์ รีเฟลกชัน ลิมิเต็ด เอ디션 เราจึงเชิญเมคอัพอาร์ตติสท์ชั้นนำของเมืองไทยอย่างคุณ เบ็ต อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ มาร่วมสลับปลายแปรงแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าในรูปแบบมินิเมคอัพโชว์ 3 ลุคสุดโดดเด่น ได้แก่ Black Wing Spread, Violet Copper และ Silver Salamis ที่เนรมิตลุคใหม่ ๆ ให้กับ 3 ดาราและเซเลบริตี้สาวสวย ชื่อดังของเมืองไทย อย่าง มรว.ศรีคำรุ้ง ยุคล พิตต้า ณ พัทลุง และอรชума ดุรงค์เดช ให้เผยเสน่ห์ และสะท้อนตัวตนในแง่มุมแปลกใหม่จนทุกคนต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์เกินคาดคิด” **นางอภัยพร กล่าวทิ้งท้าย**



คุณเบ็ต อภิชาติ นรเศรษฐาภรณ์ เมคอัพอาร์ตติสท์ชั้นนำของเมืองไทย แนะนำว่า “การแต่งหน้าเปรียบได้กับ เวทมนตร์อย่างหนึ่งที่สามารถสร้างเสน่ห์อันเปล่งประกายให้เกิดขึ้นกับสาว ๆ ได้ทุกวัน ซึ่งเครื่องสำอางแต่ละเจดสีล้วนมีความหมายพิเศษเฉพาะตัวที่สามารถสะท้อนแง่มุมอันหลากหลายของสาว ๆ จนสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจที่แตกต่างให้ปรากฏแก่สายตาคนรอบข้าง แต่คุณเพิ่มความพิเศษจากการเมคอัพปกติเพียงเล็กน้อย เช่น เปลี่ยนสีลิปสติกให้เป็น สีแดงสด เขียนขอบตาด้วยอายไลเนอร์เส้นคมกริบ หรือปิดคิ้วด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลทอง ก็สามารถสะท้อน ความเปล่งประกายโดดเด่นในตัวคุณได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที”



ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล กล่าวว่า “เพราะคิดว่าเสน่ห์ของผู้หญิงนั้นอยู่ที่ดวงตา แฉงมุ่มจึงมักจะให้ความสำคัญกับการ แต่งแต้มสีสันบนเปลือกตาเป็นพิเศษ ดังนั้นในชีวิตประจำวันปกติแฉงมุ่มจึงชอบที่จะแต่งหน้าแนวสโมคกี้อายส์ ซึ่งในวันนี้ทางพีเบ็ตก็ได้ทดลองแต่งหน้าให้ตรงกับบุคลิกของเรา ด้วยการใช้อายแชโดว์เจดสีดำ Black Wing Spread ที่มีเนื้อสีคมเข้ม ชัดเจน ทำให้ดวงตาดูมีมิติ พร้อมด้วยการบินแต้มโทนสีชมพูส้มเบา ๆ และปากสีชมพูเนื้อเนียน เพียงแค่นี้ก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับเรา พร้อมให้เราเผยเสน่ห์ออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ”



คุณอรชุนมา ดุรงค์เดช กล่าวว่า “ด้วยความที่เราทำงานออฟฟิศ และต้องพบปะลูกค้าอยู่เป็นประจำ ทำให้ไม่ค่อยได้เล่นสนุกกับสีสันทันของการแต่งหน้ามากนัก โดยส่วนใหญ่มักจะแต่งตาในโทนสีเอิร์ธโทน และทาปากสีแดงสด ซึ่งถือว่าเป็นลุคประจำที่แต่งบ่อยจนเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเราที่คนมักจะจดจำได้ แต่วันนี้ได้มีโอกาสเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าแบบใหม่ที่ไม่เคยแต่งมาก่อน โดยพี่เปิดได้แนะนำให้ลองใช้อายแชโดว์เฉดสีชมพูม่วง Violet Copper และลิปสติกสีชมพู ซึ่งพอได้แต่งหน้าออกมาแล้วก็ชอบมาก เพราะสีนี้ถือเป็นคู่สีที่โดดเด่น พร้อมทั้งยังดึงความเป็นผู้หญิงของเราให้ออกมาเด่นชัดมากขึ้นได้ด้วยค่ะ”

คุณพิตต้า ณ พัทลุง กล่าวว่า “การแต่งหน้าเหมือนเป็นการเพิ่มเสน่ห์และสีสันให้กับผู้หญิงในทุกๆ วัน ดังนั้นในแต่ละวันก่อนออกจากบ้านเราจึงมักให้ความสำคัญกับการแต่งหน้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นทั้งอายแชโดว์ อายไลเนอร์ หรือมาสคาร่า เพราะตาที่สวยงามจะทำให้ผู้หญิงดูน่ามอง พร้อมดึงดูดสายตาของคนรอบข้าง ซึ่งวันนี้พี่เปิดก็ได้แนะนำเทคนิคใหม่ในการลงอายแชโดว์สีชาวมุก Silver Salamis แต่ยังคงทำให้ตาดูโดดเด่นมีมิติด้วยการเขียนอินเนอร์อายไลเนอร์ในขอบตา เพื่อให้ตาดูเป็นเส้นคมชัดมากขึ้น พร้อมทั้งให้เน้นไปยังสีลิปสติกสีแดงแทน เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับรูปหน้า ซึ่งเราเชื่อว่าลุคนี้เป็นลุคที่ทุกคนสามารถแต่งตามได้ง่ายๆ เพราะใช้อายแชโดว์เพียงแค่สีเดียว ก็สามารถทำให้ผู้หญิงเผยเสน่ห์ออกมาได้แล้วค่ะ”

ร่วมเผยแพร่พื้นที่ซ็อนเร้นในตัวคุณกับ REFLECTION LIMITED EDITION อำนาจสีสัน...สะท้อนมิติแห่งความงาม ในราคา 155 – 305 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ร้านโอเรียนทอล พรินเซสทุกสาขาทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.orientalprincesssociety.com

พบกับครั้งแรกของการรังสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเครื่องสำอาง “REFLECTION LIMITED EDITION” ผ่านเรื่องราวของคติมาตกรรม สุดลึกลับที่มีหญิงสาวสวยปริศนา 6 คนเป็นผู้ต้องสงสัย มาร่วมติดตามและไขคดีในครั้งนี้ พร้อมเรียนรู้วิธีเผยแพร่เสน่ห์เร้นลับของคุณเองได้ที่เว็บไซต์ www.orientalprincesssociety.com

✖
✖
✖